



# ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐



๐-๒๕๙๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

## นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธานเปิดงานการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุมอารีญา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

\*\*\*\*\*

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์



ทางเลือก ประธานเปิดงานการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีนางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอารีญา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

การจัดงานดังกล่าว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว ตามคาดการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (complete aged society) ในปี พ.ศ. 2564 นั้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญ

ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมและผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ตระหนักถึงปัญหาสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ และเล็งเห็นว่า ชมรมผู้สูงอายุนับเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญต่อผู้สูงอายุ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม เพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย โดยได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีผู้ที่ได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2564 จำนวน 3 ชมรม และในปีงบประมาณ 2565 นี้ จะดำเนินการประกวดเพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย และเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้ชมรมผู้สูงอายุในแต่ละเขตสุขภาพสามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้วิธีการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และสามารถนำผลการดำเนินงานเป็นตัวอย่งไปขยายผล ให้ครอบคลุมชมรมผู้สูงอายุในเขตสุขภาพทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง ต่อไป

การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทยในครั้งนี้ มี 3 จังหวัดที่ผ่านเข้ารอบการประกวด ได้แก่

- ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแห่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
- จังหวัดนครพนม ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองย่างซัน
- จังหวัดยโสธร ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงแคนใหญ่คือ ยโสธร นครพนม ฉะเชิงเทรา

จัดงานโดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย







